

บันทึกรายงานการประชุมประชาคม  
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกรและแก้มลิง  
วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559  
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านกระเสียว หมู่ที่ 2  
ตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

\*\*\*\*\*

เริ่มประชุมเวลา ๑๘.๓๐ น.

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายรายงานการประชุม ฯ
- 

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายมีชัย จงสันเทียะ ตำแหน่ง นายก อบต. ลายมือชื่อ มีชัย
๒. นายประสาน รัตนนารี ตำแหน่ง รองนายก อบต. ลายมือชื่อ ประสาน
๓. นายผัน บำพันดุง ตำแหน่ง รองนายก อบต. ลายมือชื่อ ผัน
๔. นายสุรพล พูนสวัสดิ์ ตำแหน่ง ปลัด อบต. ลายมือชื่อ สุรพล
๕. นายพงษ์พัฒน์ พับโพธิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ลายมือชื่อ พงษ์พัฒน์
๖. นางนงนุช ทองหมื่นไวย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ลายมือชื่อ นงนุช
๗. นางศวีณา จริงสันทยะ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลายมือชื่อ ศวีณา

เมื่อถึงเวลานายมีชัย จงสันเทียะ ตำแหน่ง นายก อบต.กำแพง เป็นประธานในการประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ชี้แจงเรื่องการประชุมประชาคมหมู่บ้าน การประชุมประชาคมหมู่บ้านมีความสำคัญต่อ

การพัฒนาของตำบลเป็นอย่างมาก เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เข้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างตรงกับความต้องการ จึงอยากให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการประชุมประชาคม เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น และบอกถึงความต้องการของประชาชนในตำบล

ทาง อบต. มีความประสงค์ที่อยากจะเข้าไปแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการให้ประชาชนในหมู่บ้านให้มากที่สุด แต่ด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ทาง อบต. จึงต้องเลือกโครงการที่มีความจำเป็นและได้รับความเดือดร้อนที่เร่งด่วนก่อน

ที่ประชุม รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว มติที่ประชุม ไม่มี

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

#### 3.1 การประชุมประชาคมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกรและแก้มลิง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล กำปิง ได้จัดเวทีประชุมหมู่บ้าน เพื่อให้ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยการเสนอสภาพปัญหา/ความต้องการ โครงการ/กิจกรรมของชุมชน ซึ่งทำให้สามารถแก้ปัญหาของชุมชน ซึ่งทำให้สามารถ แก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างถูกต้อง ตรงจุด เพราะฉะนั้น การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน จึงเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชน ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

พื้นที่ ตำบลกำปิง ได้เกิดปัญหาภัยแล้ง ประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ซ้ำซาก ทำให้พื้นที่เกษตรกรรมและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย และมีลำเชียงไกร เป็น ลำน้ำขนาดกลางที่มีน้ำไหลไม่ตลอดทั้งปี สภาพปัญหาของพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกร สภาพปัญหาเกี่ยวกับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกรส่วนใหญ่จะ ประสบกับปัญหาการ ขาดแคลนน้ำ ทั้งเพื่อการอุปโภค – บริโภค และเพื่อการเกษตรกรรม โดยเฉพาะในช่วง ฤดูแล้งตลอดทั้งลำน้ำ รวมถึงปัญหาคุณภาพน้ำไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก (น้ำ กร่อย) บริเวณตอนล่างของ ลุ่มน้ำตั้งแต่ท้ายอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) จนถึงจุด บรรจบแม่น้ำมูล ส่วนปัญหาอุทกภัยไม่ถือว่าร้ายแรง มากเนื่องจากกระแสน้ำไม่ได้ไหล มาอย่างรุนแรง รวมถึงเกิดการท่วมขังไม่นานนัก ยกเว้นบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำเป็น บาง พื้นที่ที่น้ำจะขังอยู่ และใช้เวลานานในการระบายออกจนเข้าสู่สภาวะปกติ

จากการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศในสนามพบว่า อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) มีลักษณะพื้นที่ อ่างฯแบนราบและดินแข็ง เนื่องจากมีการสะสมของตะกอน เป็นจำนวนมากทำให้มีปริมาณน้ำเก็บกักน้อยไม่เต็ม ศักยภาพเท่าที่ควร และจากการ ตรวจสอบสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกร จากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) ถึงจุด บรรจบแม่น้ำมูล ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทั้งเพื่อการอุปโภค – บริโภค และเพื่อ การเกษตร โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งตลอดทั้งลำน้ำ เนื่องจากมีการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นรูปแบบต่าง ๆ ค่อนข้างมาก ทั้งฝายประชาอาสา, ฝายสันกว้าง (โดย กรมชลประทาน), ฝายสันกว้าง (โดย อบต.) และทำนบดิน พร้อมท่อลอดของราษฎร ปัจจุบันฝายต่าง ๆ ในลำน้ำมีสภาพชำรุดทรุดโทรมจนไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ตาม ความต้องการ เนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานาน นอกจากจะไม่สามารถเก็บกักน้ำได้แล้ว ในช่วงฤดูน้ำหลากยัง เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำทำให้เกิดภาวะน้ำหลากไปท่วม พื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยของราษฎรอีกด้วย

#### แนวทางการแก้ไขปัญหา

๑. มาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการผันน้ำ ไปลงอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำเต็มทุกปี และมาตรการเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก เพื่อ รองรับปริมาณน้ำที่ผันมา

๒. แนวทางการปรับปรุงระบบระบายน้ำลำเชียงไกร สภาพพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกร จากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) ถึงจุดบรรจบแม่น้ำมูล ตลอด ลำน้ำส่วนใหญ่ประสบปัญหาเดียวกัน คือ การขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และการเกษตร เนื่องจากการ ชำรุดทรุดโทรมของฝายทดน้ำในลำเชียงไกร อาทิเช่น ฝายสันกว้าง (โดยกรมชลประทาน) ฝายประชาอาสา (โดย รพช.) ฝายสันกว้าง (โดย อบต.) ซึ่งรวมถึงทำนบดิน, ท่อลอด ซึ่งราษฎรก่อสร้างเอง นอกจากจะชำรุดจน ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ตามความต้องการแล้ว ยังเป็นอุปสรรค กีดขวางทางน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก ทำให้ระบายน้ำไม่ทัน เกิดการท่วมขังทั้งบ้าน ที่อยู่อาศัย รวมถึงพื้นที่การเกษตรอีกด้วย แนวทางที่ควรดำเนินการ ได้แก่ การจัดหาแหล่งเก็บกักน้ำเพิ่มเติม เช่น การก่อสร้างอาคารบังคับน้ำชนิดมีบานควบคุม โดยการรื้ออาคารในลำเชียงไกร ซึ่งมีสภาพชำรุดใช้การไม่ได้และเป็นอุปสรรคกีดขวาง การระบายน้ำ แล้วก่อสร้างอาคารบังคับน้ำชนิดมีบานควบคุมทดแทน การขุดลอกแก้มลิงแม่น้ำ รวมทั้งการ ขุดลอกลำน้ำบริเวณที่ต้นเขิน การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ได้แก่ การปรับปรุงซ่อมแซมฝายทดน้ำพร้อม ก่อสร้างอาคารระบายน้ำเพิ่มเติม หากมีที่ตั้งที่เหมาะสมและไม่ส่งผลให้อาคารเดิมในลำน้ำเสียหาย รื้ออาคาร ทดน้ำชั่วคราว ท่อลอดถนน ซึ่งกีดขวางทางน้ำ และก่อสร้างสะพานรถยนต์ทดแทน เพื่อลดอุปสรรคกีดขวาง การระบายน้ำ ซึ่งจะบรรเทาอุทกภัยได้อีกทางหนึ่ง และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ ตลอดทั้งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเสริมให้กับพื้นที่การเกษตรในเขตพื้นที่โครงการในระดับหนึ่ง บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูน้ำหลากให้มีระยะเวลาท่วมขังลดลง โดยนอกจากนี้ในส่วนของภารกิจสิ่งแวดล้อมของชุมชนเมือง และชุมชนชนบทควรมีการบำบัด/กำจัด รวมทั้งงานบริหารการจัดการน้ำเสียทั้งและขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อป้องกัน การเน่าเสียของแหล่งน้ำ และทำลายระบบนิเวศวิทยา ในขณะเดียวกันต้องให้ความรู้ความเข้าใจให้เกิดจิตสำนึก และรู้คุณค่าของทรัพยากรอย่างถูกต้อง พร้อมกับประสานหรือร้องเชิญผู้กระทำผิดที่ไม่รับผิดชอบ ดังนั้น แนวทางในการแก้ไขปัญหา ควรพิจารณาทั้งการแก้ปัญหาและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมเสริม ประโยชน์จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการขาดแคลนน้ำและป้องกันอุทกภัยซึ่งเป็นเป้าหมายของแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วย

สรุปได้ว่าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) และปรับปรุงระบบระบายน้ำลำเชียงไกร มีความเหมาะสมที่จะ ดำเนินการต่อไป และประกอบกับราษฎรในพื้นที่ที่มีความต้องการให้มีการดำเนินการเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็น มาตรการที่สามารถแก้ไขปัญหการขาดแคลนน้ำในอนาคตได้ระดับหนึ่งที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่ง

#### ข้อเสนอแนะ

๑. ผลกระทบจากปัญหาการขอใช้พื้นที่ในการก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำ ลำเชียงไกร (ตอนล่าง) และปรับปรุงระบบระบายน้ำลำเชียงไกรนั้น ในขั้นต้นนี้ได้มีการประชุมชี้แจงร่วมกับ ราษฎรในพื้นที่โครงการแล้วได้รับการยืนยันว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใด แต่ทั้งนี้เห็นควรให้โครงการชลประทาน ที่รับผิดชอบในการก่อสร้าง ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น

เจ้าของพื้นที่ และชี้แจงทำความเข้าใจกับ ราษฎรในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอใช้ที่ดินในการก่อสร้าง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำโครงการเข้าสู่ ที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบโครงการและทำหนังสือยืนยันไปที่โครงการชลประทานที่รับผิดชอบ เพื่อทราบ และเก็บไว้เป็นหลักฐาน สำหรับการบริหารจัดการน้ำภายหลังจากการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ได้ชี้แจงให้ กลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและไม่ให้เกิดมีข้อขัดแย้งได้ในภายหลัง

๒. เนื่องจากลำเชียงไกรในอดีตมีการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยการก่อสร้างฝายทดน้ำและท่อลอด โดยหน่วยงานต่าง ๆ หลายหน่วยงาน บางแห่งชำรุด บางแห่งไม่ได้มาตรฐาน โดยไม่มีการวางแผนบูรณาการ ร่วมกันตลอดทั้งลำน้ำ ก่อให้เกิดปัญหาทั้งการระบายน้ำในช่วงน้ำหลาก ทั้งการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ดังนั้น ในโอกาสต่อไปเห็นควรให้โครงการชลประทานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่โครงการตลอดจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาแหล่งน้ำให้ทราบปัญหาาร่วมกัน ทั้งเรื่องน้ำท่วมและน้ำแล้งเพื่อให้เกิด ความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมกัน แก้ปัญหาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

#### **ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ**

นายก อบต.กำปำ สอบถามที่ประชุมทุกท่านว่ามีเรื่องใดที่จะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่

ประธาน

ที่ประชุม ไม่มี

นายก อบต.กำปำ กล่าวขอบคุณต่อที่ประชุมและจะแจ้งเรื่อง ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกรและแก้มลิงให้ทราบต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา ๒๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ผู้บันทึก  
( นางนงนุช ทองหมื่นไวย์ )  
เลขานุการประชาคมตำบล

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม  
( นายมีชัย จงสันเทียะ )  
ประธานประชาคมตำบล



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด อบต.ก่าปึง โทร./โทรสาร ๐ ๔๔๙๗ ๔๒๒๔

ที่ นม ๗๓๕๐๑/

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอรายงานการประชุมประชาคมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกรและแก้มลิง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลก่าปึง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลก่าปึง มีการจัด ประชุมประชาคมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกรและแก้มลิง วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านกระเสียว หมู่ที่ ๒ ตำบลก่าปึง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน นั้น

บัดนี้ การประชุมประชาคมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลก่าปึง จึงขอรายงานการประชุมประชาคมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกรและแก้มลิง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงนุช ทองหมื่นไวย์)

เลขานุการประชาคมตำบล